

Sức hút miền sông nước

❖ THANH BẢO

Hệ sinh thái đa dạng, sông nước hữu tình đậm chất miền Tây, đời sống sinh hoạt của người dân mang nét văn hóa truyền thống Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy...- đó là những tiềm năng, lợi thế của Cái Răng trong phát triển du lịch sinh thái, home-stay. Cùng với đó, Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy Cái Răng về "Phát triển du lịch trên địa bàn quận Cái Răng giai đoạn 2016-2020", như chất xúc tác tạo điều kiện để du lịch Cái Răng đột phá, làm nên những bước tiến mạnh mẽ.

Còn gì tuyệt vời hơn khi buổi sáng cuối tuần tìm về chợ nổi Cái Răng, bông bình trên sông nước, hít thở làn gió mát lạnh từ sông thổi vào, thả hồn theo những giai điệu ngọt ngào của các tài tử đờn ca trên sông... Sau khi tham quan chợ nổi, du khách có thể đến thăm điểm dừng chân Quê Tôi để mục sở thị cách làm hủ tít, từ công đoạn tráng bánh, phơi, đến cắt sợi thành phẩm. Du khách sẽ thích thú thưởng thức các đặc sản từ hủ tít. Không chỉ có các món truyền thống như hủ tít nước, hủ tít khô, mà còn có pizza hủ tít- sự kết hợp giữa hủ tít truyền thống và hiện đại cho ra món ăn vừa thơm ngon giòn rụm của hủ tít được chiên nóng, vừa có vị ngọt béo lạ miệng của nước sốt kết hợp với thịt nạc ăn kèm.

Anh Nguyễn Trung Quân, quản lý điểm

❖ Nắm bắt thị hiếu, khai thác tiềm năng

Khi cuộc sống đô thị ngày càng bận rộn, hối hả, con người có xu hướng tìm về với thiên nhiên, để được thư giãn, nghỉ ngơi. "Sát sườn" trung tâm thành phố Cần Thơ, quận Cái Răng có được lợi thế về vị trí bởi du khách không phải mất quá nhiều thời gian di chuyển. Thêm vào đó, trên địa bàn quận còn có nhiều điểm đến lý tưởng, đáp ứng nhu cầu hòa mình với thiên nhiên, tìm hiểu nét đặc sắc văn hóa, ẩm thực vùng quê Nam Bộ, của du khách.

Bơi thuyền tại Bao gia trang viên. Ảnh: Kim Cúc



Chị Hiền (áo hồng) hướng dẫn du khách gói bánh tét tại khu du lịch Ứt Hiền. Ảnh: Kim Cúc

dùng chân Quê Tòi, chia sẻ: “Nhờ vị trí thuận lợi về giao thông, lại gần với chợ nổi Cái Răng nên mỗi ngày Quê Tòi đón 100 - 200 khách. Ngày lễ tết, số lượng tăng lên gấp 2 - 3 lần ngày thường. Hầu hết du khách đến đây chưa biết cách làm hủ tít và họ rất thích thú khi được tự tay làm thử”. Gần Quê Tòi là xóm đần thúng, đần lục bình đều sẵn sàng tiếp đón du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Du ngoạn chợ nổi, khám phá làng nghề thổi thì chưa đủ. Cái Răng còn nhiều khu du lịch sinh thái, homestay được đầu tư khai thác, tạo cho du khách những trải nghiệm mới mẻ với các dịch vụ đa dạng gắn với thiên nhiên sông nước. Có thể kể đến như khu du lịch sinh thái Ứt Hiền, Lê Lộc, homestay Hưng, Nguyễn Sack, Dân Sinh, Xẻo Nhum, Bảo Gia Trang

Viên... Mỗi nơi có điểm độc đáo riêng, nhưng nét chung khiến du khách thích thú là các điểm đến đều có khuôn viên rộng, thoáng mát, có vườn cây, ao cá, khung cảnh thôn quê yên bình, khí trời trong lành, du khách thỏa thích ngắm nhìn và thưởng thức những vườn cây trái xanh mát trĩu quả, những món ngon Nam Bộ... Anh Trần Thanh Dũng, du khách đến từ quận Ninh Kiều, bày tỏ: “Cuối tuần, tôi thường cùng gia đình đến các khu du lịch sinh thái để nghỉ ngơi, giải trí. Tôi thích không khí mát mẻ, yên tĩnh; bọn trẻ có không gian vui chơi phù hợp và lành mạnh...”.

❖ Đầu tư mở rộng quy mô, đa dạng dịch vụ

Nhu cầu tham quan, du lịch của người dân ngày càng tăng, các điểm du lịch trên địa bàn quận Cái Răng đã và đang mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô và đa dạng hóa các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tham quan và vui chơi giải trí cho

nhiều đối tượng du khách. Anh Lê Đức Hoàng, Quản lý khu du lịch sinh thái Bảo Gia Trang Viên, ở phường Thường Thạnh, cho biết: “Trước tiên, chúng tôi hướng dẫn du khách tham quan một số địa điểm lân cận, như: chợ nổi, xóm đệt chiếu... Trở về Bảo Gia Trang Viên, khách thưởng thức các loại trái cây, các món đặc sản đồng quê. Khách rất thích món gà nấu chanh ớt ăn với rau rừng do chúng tôi tự trồng trong khuôn viên. Về giải trí, có trò chơi nhẹ nhàng cho người lớn, như: câu cá thư giãn; thanh thiếu niên thì có các trò: đu dây, phi thuyền, tát mương bắt cá, bơi thúng; trẻ em thì chơi đập xe trên nước, nhà banh, xe lắc... Du khách có thể nghỉ qua đêm tại Bảo Gia Trang Viên, trong các phòng nghỉ làm bằng chất liệu thiên nhiên nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Vào các ngày lễ tết, chúng tôi tiếp đón gần 1.000 lượt khách mỗi ngày”.

Vào những ngày Tết nguyên đán, khu du lịch sinh thái Ứt Hiền tái hiện lại Tết xưa của người Việt qua các hoạt động: tổ chức cho du khách gói bánh tét, lì xì cho du khách... Chị Trần Thị Mỹ Hiền, chủ khu du lịch sinh thái Ứt Hiền, chăm chút từng chi tiết một trong từng hoạt động. Chị Hiền cho biết: “Phong tục mừng tuổi, rồi người lớn lì xì cho con cháu trong gia đình đã trở thành nét đẹp văn hóa và là một phần không thể thiếu trong ngày Tết Việt. Khi tái hiện lại phong tục này, mình chú ý kỹ lưỡng, chọn người lớn tuổi, mặc trang phục áo bà ba nâu, quần đen, quần khăn rằn, để lì xì

Một góc Bảo gia trang viên. Ảnh: Kim Cúc





cho du khách với ý nghĩa đón du khách như đón con cháu trong gia đình. Với nhiều du khách trẻ trong nước, hoạt động này giúp nhắc nhớ về nét đẹp văn hóa của dân tộc; du khách nước ngoài rất thích thú khi trải nghiệm những gì mà ở đất nước họ chưa có hoặc không có”. Ông Viktor Rippstein Schwer - du khách đến từ Thụy Sĩ, khoe: “Tôi đến đây du lịch và được lì xì như thế này, thấy lạ và rất vui!”

❖ **Phát triển bền vững và hiệu quả**

Trên địa bàn quận Cái Răng hiện có 22 điểm du lịch, tăng 7 điểm so năm 2016, gồm: 15 khu du lịch sinh thái, homestay; 2 điểm dừng chân; 5 di tích - di sản. Năm 2017, thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/QU về “Phát triển du lịch trên địa bàn quận Cái Răng giai đoạn 2016-2020”, quận đã huy động các nguồn lực toàn xã hội đầu tư phát triển du lịch với tổng kinh phí trên 200 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước gần 90 tỉ đồng; tạo điều kiện cho 75 hộ gia đình, doanh nghiệp vay vốn trên 6,6 tỷ đồng để làm du lịch.... Đồng thời nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch từng bước được đào tạo chuyên nghiệp hơn.

Kết quả, năm 2017, quận thu hút trên 600.000 lượt du khách,

tăng 28% so năm 2016; doanh thu từ du lịch ước đạt gần 41 tỷ đồng. Ông Vương Công Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cái Răng, cho biết: “Hoạt động du lịch tại Cái Răng phát triển khá nhanh. Ngoài tiềm năng lợi thế và nỗ lực của ngành chức năng địa phương, chúng tôi rất phấn khởi khi các tầng lớp nhân dân cũng tích cực tham gia, nhất là các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư kinh phí để mở rộng quy mô và bổ sung thêm nhiều loại hình dịch vụ thu hút du khách. Địa phương rất khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch tại Cái Răng, nhằm góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương”.

Hiện nay, trên địa bàn quận Cái Răng đang có 4 điểm du lịch được đầu tư, chuẩn bị đưa vào khai thác. Ông Lư Hớn Kia, chủ khu du lịch sinh thái Vườn Phố Cái Răng (HaKia Garden), chia sẻ: “Tôi mạnh dạn đầu tư khu du lịch với diện tích trên 18.000m². Giai đoạn 1, xây dựng khu vui chơi giải trí phức hợp với làng nghề, quà lưu niệm, khu trò chơi dân gian, ăn uống, có không gian dành cho đãi tiệc, hội nghị... Giai đoạn tiếp theo sẽ đầu tư khu nghỉ

dưỡng. Dù chưa đi vào hoạt động nhưng nhiều công ty du lịch và các đoàn khách công tác, tham quan vẫn thường xuyên liên hệ nên tôi đặt kỳ vọng rất cao vào dự án này”.

Cùng đó, quận đang tiếp tục triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển du lịch xanh ở các phường: Thường Thạnh, Ba Láng, Tân Phú; dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ở Hưng Phú (Cổn Ấu); hội nghị hội thảo (Trung tâm Văn hóa Tây Đô); thực hiện giai đoạn 2 đề án “Bảo tồn và phát triển chợ nổi”... với tiêu chí xây dựng môi trường du lịch an toàn - thân thiện - chất lượng. “Chúng tôi đề xuất Quận ủy, UBND quận tạo điều kiện cho Trung tâm tăng cường công tác xúc tiến du lịch, kết nối du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước, ký kết hợp tác phát triển du lịch của các địa phương, qua đó quảng bá hình ảnh du lịch của Cái Răng”, ông Nguyễn Văn Nhẫn- Giám đốc Trung tâm Du lịch quận Cái Răng cho biết.

Du lịch Cái Răng đang chuyển mình, trở thành điểm hẹn sông nước miệt vườn thu hút du khách, vừa góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống vừa thúc đẩy chuyển dịch kinh tế theo đúng định hướng một đô thị cửa ngõ của Tây Đô.❖

❖ **ĐẶNG HOÀNG THÁM**

*Dòng sông
cà dao*

*“Cái Răng Ba Láng... Phong Điền”
Thương tình nghĩa chữ bạc tiền gì đâu!
Người xưa sao khéo cơ cầu
Câu ca dao ấy để sâu cho em**

*Bây giờ mình mới thân quen
Mai sau tới lửa tắt đèn có nhau*

*...Anh về khai lại ruộng trâu
Mùa xuân nắng đẹp rước dâu qua làng
Anh về gọi chiếc dò ngang
Đưa em qua chợ mình sang bến Đình
Nhà anh ở cuối rạch Dinh
Thương nhau thể hẹn ân tình thủy chung*

*Chiều nay bếp lửa bập bùng
Hồng lên đôi má - Mùa xuân lại về...*

